



พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า

สารวันผู้ป่วยสากล

โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 32

(11 กุมภาพันธ์ 2024)

องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบสารวันโอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 32 ให้แก่เราคริสตชนเพื่อให้เราตระหนักถึงความสำคัญของวันผู้ป่วยสากล ในหัวข้อ

“ไม่เป็นการดีเลยที่มนุษย์จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว”

การเยียวยารักษาผู้ป่วยด้วยการเยียวยาความสัมพันธ์

พี่น้องที่รัก เนื่องจากการประชุมซินอด “เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร: ความเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และพันธกิจ” (Synodality) ยังคงมีบทบาทและส่งเสริมให้เราคริสตชนเรียนรู้ที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน ในความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ในความใกล้ชิด เห็นอกเห็นใจกันและความอ่อนโยน โดยเฉพาะกับบุคคลที่อยู่ในความเปราะบางและความเจ็บป่วยในฐานะที่ทุกคนเป็นประชากรของพระเจ้า

แบบอย่างของ “ชาวสะมาเรียที่ดี” ที่แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ถูกปล้นและถูกทิ้งไว้ให้ข้างทาง ยังคงเป็นตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเชื้อเชิญเราให้พิจารณา ซึ่งในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระเจ้า เราไม่สามารถจะปล่อยให้ใครต้องรู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกถูกทอดทิ้งได้ เพราะทุกคนต่างก็เป็นประชากรของพระเจ้าเช่นเดียวกันกับเรา และภาพลักษณ์ของชาวสะมาเรียที่ดีนี้เอง ที่ทำให้เราต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อพี่น้องผู้เจ็บป่วย ที่เราไม่อาจละเลยหรือละทิ้งให้เขาต้องทนเจ็บป่วยอย่างโดดเดี่ยวได้ เราจึงต้องเยียวยารักษาบรรดาผู้เจ็บป่วย ด้วยการรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขา เห็นคุณค่าในความเป็นประชากรของพระเจ้าของพวกเขา โดยลดละวัฒนธรรมปัจเจกนิยมในตัวตนของเราแต่ละคน เพื่อให้บรรดาผู้เจ็บป่วยไม่ได้รู้สึกว่า “ถูกทอดทิ้ง ถูกละเลย และรู้สึกว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยว” อีกต่อไป

เพื่อให้การฉลองวันผู้ป่วยสากลในปีนี้อำนาจไปอย่างมีความหมาย ขอขอให้ทุกคนระลึกถึงผู้ที่กำลังประสบกับความเจ็บป่วย ผู้ที่กำลังดูแลรักษาพวกเขา ทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านของตนเอง ขอให้มีการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันผู้ป่วยสากลเพื่อภาวนาสำหรับบรรดาผู้เจ็บป่วยและผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพอนามัยทุกภาคส่วน ในพิธีบูชาขอบพระคุณดังกล่าว หากเป็นไปได้ควรมีการโปรดศีลเจิมผู้ป่วยให้กับบรรดาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ แต่ควรมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าใจความหมายและประสิทธิผลของศีลเจิมผู้ป่วยอย่างดี และขอให้ทุกท่านได้ออกไปพบปะกับองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพี่น้องสูงอายุและเจ็บป่วย ซึ่งไม่สามารถที่จะมาที่วัดได้ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึง “ความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ของพระศาสนจักรที่มีพันธกิจการใช้ตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเจ้า

ขอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในการรับใช้ผู้ป่วยไม่ว่าจะอยู่ในสถานพยาบาลของภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผู้ที่เป็นอาสาสมัครในการเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ขอให้ท่านแต่ละคนได้รับพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า มีแรงกายและแรงใจในการรับใช้บรรดาเพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วยต่อไป นอกจากนี้ ขอขอส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกท่านทราบว่า พระศาสนจักรไม่เคยทอดทิ้งพวกท่าน พร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างท่าน

ขอพระนางมารีย์ องค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วย ได้เสนอวิงวอนต่อพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อทรงโปรดประทานพระพรอย่างอุดมมาyingทุกท่านตลอดไป

(พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่งล้อม)

ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

แผนกสุขภาพอนามัย